

# มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



ปีที่ 42 ฉบับที่ 21 วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

## ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เดินเครื่องคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าร่วมการอบรมฯ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เดินเครื่องทำการคัดเลือกสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า จากจำนวนผู้สมัคร 300 กว่าราย เหลือเพียง 100 ราย เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมและประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า (ภาคใต้) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารย์มนกาจ สิงห์พันธ์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ให้สัมภาษณ์กับทีมงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลังจากทีศูนย์ UBI ได้ทำการประชาสัมพันธ์การจับฉลากและประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า (ภาคใต้) ไปแล้วระยะหนึ่ง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นการสรุปยอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 300 กว่าราย และต่อจากนั้นเป็นขั้นทำการคัดเลือกจากผู้สมัคร 300 กว่ารายนี้ให้เหลือเพียง 100 ราย เพื่อเข้าร่วมการอบรมขั้นต้น เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม ภูมิปัญญาไทย และทรัพย์สินทางปัญญา ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากการอบรมในวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 เสร็จสิ้นลงก็เป็นการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม 100 ราย ให้เหลือเพียง 20 ราย เพื่อเข้าร่วมการอบรมในขั้นต่อยอด เรื่อง “คิดต่าง สร้างสรรค์ ท้นโลก” ในวันศุกร์ที่ 26 - วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งในการอบรม 2 วันนี้จะเป็นการอบรมเกี่ยวกับการคิด และสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า ให้เป็นที่น่าสนใจของผู้บริโภค พร้อมด้วยการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ และต่อด้วยการแลกเปลี่ยนพร้อมด้วยการเตรียมรูปแบบและเนื้อหาในการนำเสนอสำหรับการประกวด ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556 ซึ่งเป็นวันนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า พร้อมด้วยการรับคำแนะนำและการตัดสินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เหลือสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าเพียง 5 ราย เพื่อเป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศต่อไป



**สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์**

## บันได 9 ขั้นตอนการขอทุนวิจัย วช.2558

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้กำหนดปฏิทินการขอทุนวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา
1	ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558 ผ่านสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาชัยสาร และเว็บไซต์	กรกฎาคม 2556
2	จัดประชุมให้ความรู้ ในหัวข้อ “ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอทุนวิจัยจาก วช.2558 ”	26 กรกฎาคม 2556
3	ผู้ขอทุนวิจัยเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบที่กำหนด (แบบ ว-1ข และ แบบ ว-1ค) ใช้ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555	กรกฎาคม 2556 – 10 สิงหาคม 2556
4	ผู้ขอทุนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบที่กำหนด พร้อม power point สรุปข้อเสนอโครงการ 15 นาที และแผ่นซีดี 1 ชุด ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา	11 สิงหาคม 2556
5	ผู้ขอทุนนำเสนอโครงการวิจัย ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการละ 15 นาที	16-17 สิงหาคม 2556
6	ผู้ขอทุนปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ	18 สิงหาคม 2556 – 15 กันยายน 2556
7	ผู้ขอทุน ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมแผ่นซีดี 1 ชุด ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อตรวจสอบรายละเอียด งบประมาณ และความสมบูรณ์ของโครงการ (พิจารณาเบื้องต้น)	16 กันยายน 2556
8	สถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอโครงการวิจัย ให้คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย พิจารณาและเรียงลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการ	17 กันยายน 2556 – 30 กันยายน 2556
9	สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผ่านระบบ NRPM เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป	1 ตุลาคม 2556 – 15 ตุลาคม 2556

ขอให้นักวิจัยทุกท่านได้วางแผนการเขียนข้อเสนอโครงการ และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนางานวิจัยที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดเพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดีมีคุณภาพต่อไป

# "ลานกีฬา"

องค์การบริหารนักศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2556 “มหาชัยเกมส์ 56” ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัย โดยจะมีการรายงานตารางการแข่งขันประจำวันที 11 กรกฎาคม 2556 ดังนี้

ชนิดกีฬา	เริ่มเวลา	ระหว่าง	สนาม
ฟุตบอล	16.00 น.	คณะวิทยาการจัดการ พบ คณะเทคโนโลยี	ราชภัฏ 1
ฟุตซอล	18.00 น.	คณะมนุษยศาสตร์ฯ พบ คณะวิทยาศาสตร์ฯ	โรงยิมเนเซียม
เซปักตะกร้อ ชาย	16.00 น.	คณะเทคโนโลยีฯ พบ คณะวิทยาศาสตร์ฯ	สนามตะกร้อ 1
เซปักตะกร้อ หญิง	17.00 น.	คณะวิทยาศาสตร์ฯ พบ คณะครุศาสตร์	สนามตะกร้อ 1
บาสเกตบอล หญิง สาย A	18.00 น.	คณะครุศาสตร์ฯ พบ คณะวิทยาศาสตร์ฯ	โรงยิมเนเซียม
บาสเกตบอล หญิง สาย B	19.00 น.	คณะวิทยาการจัดการฯ พบ คณะเทคโนโลยี	โรงยิมเนเซียม

จึงขอเชิญให้ทุกท่านร่วมชมและเชียร์กองทัพนักกีฬาของทุกคนได้ตามกำหนดการแข่งขันประจำวัน ที่กล่าวแล้วข้างต้น

## ม.ราชภัฏนครฯ จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ

สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (สโมสรอาจารย์และข้าราชการ) ดังนี้

### 1. คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากร

ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสโมสรบุคลากร

### 2. กำหนดวันเวลาและสถานที่รับสมัครและเลือกตั้ง

(1) ประกาศรายชื่อสมาชิกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

(2) วันรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2556 (เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

(3) วันเลือกตั้ง วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ บริเวณหน้าลิฟท์ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี





## ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์ดีคะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ “พักเที่ยง” ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 ตรงกับวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเส็ง

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยได้เริ่มขึ้นแล้วโดยมีการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆเรื่อยไปจนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม และมีพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาในเช้าวันที่ 20 กรกฎาคม โดยจะได้ชมขบวนพาเหรดที่สวยงามตระการตาของคณะต่างๆ ซึ่งเป็นงานแรกที่ได้ฉลองสนามกีฬาใหม่ด้วย ส่วนโปรแกรมการแข่งขันของวันที่ 11 กรกฎาคม มหาชัยสารได้นำเสนอผ่านหน้า 3 ในคอลัมน์ลานกีฬา และผลการแข่งขันกีฬาบอลเลย์บอลที่แข่งขันสิ้นสุดลงแล้วทั้งทีมชายและทีมหญิง ปีนี้ตำแหน่งแชมป์ทีมชายคือคณะครุศาสตร์ อันดับที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอันดับที่ 3 คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนทีมหญิงตำแหน่งแชมป์ในปีนี้เป็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันดับที่ 2 คณะครุศาสตร์ และอันดับที่ 3 คือ คณะวิทยาการจัดการ

เรื่องเล่าจากการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑาภายในฯ วันนี้จะเป็นการบอกกล่าวถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขันชนิดกีฬาต่าง ๆ โดยในปีนี้นักพัฒนานักศึกษามีการจัดระบบการจัดการแข่งขันแบบใหม่โดยการจัดการแบบแบ่งงานกันทำ โดยการจัดการแบบแบ่งเป็นชนิดกีฬาให้แต่ละคณะรับผิดชอบ โดยเริ่มจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับผิดชอบในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล คณะวิทยาการจัดการรับผิดชอบกีฬาบาสเกตบอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบในการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับผิดชอบในการจัดการแข่งขันกีฬาบอลเลย์บอล คณะครุศาสตร์ นักศึกษารับผิดชอบในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล องค์การบริหารรับผิดชอบการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง และกองพัฒนานักศึกษาจะรับผิดชอบกรีฑา ซึ่งเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นจากกีฬา

ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์มนกาจ สิงห์พันธ์ ผู้จัดการไฟแรงของศูนย์ปมเพาะวิสาห์กิจ หรือศูนย์ UBI ให้สัมภาษณ์กับทีมงานมหาชัยสารว่า ณ วันนี้ได้เดินเครื่องทำการคัดเลือกสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าในชั้นที่ 1 เสร็จสิ้นลงแล้ว คือ ในขั้นนี้จะทำการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 300 กว่าราย เหลือเพียง 100 ราย แล้วหลังจากนั้นเป็นขั้นที่สอง คือ ขั้นเริ่มการอบรมในวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช และหลังจากนี้ศูนย์ UBI ก็ยังมีกิจกรรมดี ๆ ที่คอยให้การสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ อีกมากมาย ส่วนจะเป็นกิจกรรมใดมหาชัยสารจะนำเสนอให้ได้ติดตามอ่านกันในฉบับต่อไป

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคมจาก คริสเตียน ดี. ลาร์สัน “ใช้เวลาปรับปรุงตนเองให้มาก เพื่อที่คุณจะได้ไม่มีเวลาเหลือสำหรับไปตำหนิผู้อื่น” สวัสดิ์ดีคะ